



บริษัท อามา มารีน จำกัด (มหาชน)

AMA MARINE PUBLIC CO., LTD.

ทะเบียนเลขที่ 0107559000231

นโยบายด้านความยั่งยืน

กลุ่มบริษัท อามา มารีน จำกัด (มหาชน) (บริษัท) มุ่งมั่นที่จะพัฒนาอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามวิสัยทัศน์ในการเป็น “หนึ่งในบริษัทชั้นนำที่ให้บริการ ด้านโลจิสติกส์ในเอเชีย” ควบคู่ไปกับการคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการเป็นองค์กรที่มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งมิติเศรษฐกิจ มิติสังคม และมิติสิ่งแวดล้อม ซึ่งครอบคลุมทุกกระบวนการในการดำเนินธุรกิจตลอดห่วงโซ่คุณค่า เพื่อมุ่งไปสู่การให้บริการด้านโลจิสติกส์อย่างมีคุณภาพแก่ลูกค้าและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Quality Carrier)

บริษัทให้ความสำคัญต่อการตระหนักถึงผลกระทบต่อส่วนรวม ทั้งทางตรงและทางอ้อม ปลูกฝังความรู้ ความเข้าใจและสร้างวัฒนธรรมในการปฏิบัติงานด้วยหลักธรรมาภิบาลในทุกกระบวนการ เพื่อเสริมสร้างคุณประโยชน์ต่อส่วนรวม ควบคู่ไปกับการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดกรอบการบริหารจัดการให้เป็นแนวปฏิบัติตามมาตรฐานสากล โดยมีนโยบายการดำเนินงาน ดังนี้

มิติเศรษฐกิจ

- การดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โปร่งใส ตรวจสอบได้ ยึดมั่นในการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนดทางการค้า และมีหลักธรรมาภิบาลตามแนวทางปฏิบัติขององค์กรในคู่มือการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงการสนับสนุนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล การบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมห่วงโซ่คุณค่าขององค์กรเพื่อให้การดำเนินธุรกิจมีความต่อเนื่อง โดยก่อให้เกิดคุณค่าร่วมและดูแลสิทธิประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่างสมดุลและเท่าเทียม
- มุ่งมั่นการปรับปรุง พัฒนา กระบวนการทำงานและการให้บริการ ตลอดห่วงโซ่คุณค่าตามหลักการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (TQM) เพื่อสร้างทัศนคติด้านคุณภาพแก่บุคลากรในองค์กร นำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มของการบริการในระยะยาว รวมถึงการมองหาโอกาสในการขยายธุรกิจด้านโลจิสติกส์ และส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาและสร้างนวัตกรรมด้านธุรกิจควบคู่กับนวัตกรรมด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อบรรลุเป้าหมายการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
- การมุ่งมั่นในการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างรอบด้าน เพื่อเพิ่มโอกาสความสำเร็จ และลดโอกาสความล้มเหลวหรือสูญเสียให้น้อยที่สุด ตลอดจนความสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการห่วงโซ่อุปทาน และการบริหารจัดการภายในที่ดี เพื่อให้สามารถปรับตัวได้ทันต่อภาวะการเปลี่ยนแปลงต่างๆ นำไปสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพ

มิติสังคม

- มุ่งมั่นที่จะสนับสนุนและเคารพหลักสิทธิมนุษยชน ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียม ด้วยความเป็นธรรม โดยมีเป้าหมายให้เกิดความเสมอภาค ความเท่าเทียมทางเพศ การพัฒนาตนเองและความเป็นอยู่ที่ดี มีความสุข



บริษัท อามา มารีน จำกัด (มหาชน)

AMA MARINE PUBLIC CO., LTD.

ทะเบียนเลขที่ 0107559000231

จัดให้มีสวัสดิการ ส่งเสริมสุขภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ครอบคลุมโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ ตลอดจนพัฒนาบุคลากรเพื่อยกระดับการทำงานของพนักงานอย่างมืออาชีพ พัฒนาระบบการทำงานและสร้างนวัตกรรมในองค์กร นำไปสู่การขับเคลื่อนองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- ส่งเสริมให้พนักงาน มีส่วนร่วมในการทำประโยชน์กับสังคมทั้งทางตรงและทางอ้อม พร้อมทั้งการให้ความสนับสนุนและมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะ และส่งเสริมให้พนักงานมีจิตสำนึกที่ดีต่อส่วนรวม สนับสนุนการมีส่วนร่วมของบริษัท กับชุมชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความพึงพอใจแก่พนักงาน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และชุมชนที่อาศัยอยู่โดยรอบพื้นที่ธุรกิจของบริษัท โดยการสานความสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจ และความร่วมมืออย่างเข้มแข็ง เพื่อลดความขัดแย้งที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
- ถ่ายทอดวัฒนธรรมด้านความยั่งยืนขององค์กร ไปสู่กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าและผู้มีส่วนได้เสียอื่น

มิติสิ่งแวดล้อม

- สร้างความตระหนักรู้ให้แก่บุคลากรถึงความเสี่ยงและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจทั้งต่อน้ำ อากาศ ดิน ป่าไม้ ระบบนิเวศ ความหลากหลายทางชีวภาพ และการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ จะมีการตรวจสอบ มีการจัดการความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสภาพภูมิอากาศ ส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม พลังงาน น้ำ และของเสียให้มีประสิทธิภาพตลอดเวลาในกระบวนการทางธุรกิจ
- ส่งเสริม ปรับปรุงให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ควบคุมและลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมถึงการลดและควบคุมมลพิษทางอากาศ ทางน้ำ ทางดิน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม อันเป็นผลมาจากการดำเนินการของบริษัท และบริษัทในเครือ และรวมถึงคู่ค้าที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน กลุ่มบริษัท อามา มารีน จำกัด (มหาชน) ทุกคน มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม และปฏิบัติตามนโยบายด้านความยั่งยืนและกรอบการบริหารจัดการความยั่งยืนที่กำหนด รวมทั้งมีการทบทวนนโยบายความยั่งยืนและผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของบริษัทอย่างสม่ำเสมอและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี

วันที่ 11 พฤษภาคม 2565

(นายพิศาล รัชกิจประการ)

กรรมการผู้จัดการ